

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tận tâm, trách nhiệm, nỗ lực cùng chi nhánh NHCSXH
tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020

Người tham luận: Nguyễn Trung Kiên
Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng

Kính thưa các đồng chí trong Ban Lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng dạy: "Thi đua - Khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày". Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Người, với quan niệm thi đua là cùng nhau quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất, khắc phục khó khăn, có thể điều kiện không thuận lợi nhưng cứ cố gắng hết sức và đoàn kết thì khó khăn nào cũng khắc phục được và thành công sẽ đến. Qua gần 17 năm gắn bó với NHCSXH, trưởng thành từ người cán bộ tín dụng, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các Anh, Chị đi trước, các đồng nghiệp trong cơ quan, Tôi không ngừng học tập, khắc phục khó khăn để làm tốt vai trò của người cán bộ NHCSXH và từng bước trưởng thành về mọi mặt. Bản thân Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, công việc tuy có vất vả nhưng thật sự vẻ vang vì người cán bộ NHCSXH được phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhìn những gương mặt rạng người của hộ vay vốn được thoát nghèo, niềm vui của những lao động được tạo việc làm và nụ cười của những em sinh viên được vay vốn đi học, Tôi càng tự hào và tin yêu vào công việc, vì mình và các đồng nghiệp đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước giao về tín dụng chính sách xã hội, qua đó từng bước xây dựng một nước Việt Nam "Hùng cường", một xã hội "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Với niềm tin đó, trong những năm qua Tôi luôn nỗ lực cố gắng, phối hợp cùng với các đồng nghiệp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020; những chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH hàng năm, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội để chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tổ chức chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của chi nhánh được Tổng Giám đốc giao:

huy động vốn hàng năm đạt 100% kế hoạch, với số dư huy động đến 31/5/2020 là 398 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2014; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 178 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2014; tăng trưởng dư nợ bình quân

hàng năm 10,6%, với dư nợ đến 31/5/2020 là 3.464 tỷ đồng; tỷ lệ thu lãi phát sinh hàng năm đạt trên 99%; tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,19% trên tổng dư nợ.

Các chương trình tín dụng chính sách góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đến nay đã có nhiều đổi thay tích cực, vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 từ 6,67% xuống còn 1,85%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 5,12% xuống còn 3,69% vào cuối năm 2019 và giúp 95 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa toàn thể Hội nghị !

Trong lần đầu tiên về thăm Thủ đô sau khi giải phóng, ngày 21/12/1954, Bác Hồ đã nhắn mạnh: "Chúng ta đoàn kết để thi đua. Thi đua phải có tổ chức, có kế hoạch. Thi đua không phải là ganh đua, giầu nghề. Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng tạo, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay lẫn nhau, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ". Lời Bác dạy đã được tập thể viên chức người lao động NHCSXH Lâm Đồng nói chung và bản thân Tôi nói riêng làm động lực để cống hiến sức trẻ, trí tuệ, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là Trưởng phòng, bản thân luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc và nhiệt huyết với công việc, với ngành, chân thành góp ý, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trong những năm qua, bản thân Tôi luôn chủ động nghiên cứu, học tập các văn bản nghiệp vụ của ngành để đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc những giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc như: tham mưu ban hành văn bản đánh giá xếp loại lao động gắn với thực hiện các chỉ tiêu dư nợ, nợ quá hạn, xử lý nợ đến hạn, thu lãi hàng tháng đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ; tham mưu xây dựng phần mềm đánh giá xếp loại chất lượng ủy thác của Hội đoàn thể cấp xã; tham mưu ban hành bộ tiêu chí xây dựng Điểm giao dịch xã kiểu mẫu để làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Hàng năm, bản thân tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh phát động, động viên viên chức trong Phòng làm tốt

công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời thông qua phong trào thi đua, đã khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Trong 5 năm qua, từ thực tiễn công việc, Tôi đã tham gia 3 đề tài cấp chi nhánh và 5 sáng kiến được Hội đồng khoa học NHCSXH nghiệm thu và được triển khai thực hiện tại cơ sở, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc và rút ngắn thời gian lao động, điển hình:

- Đề tài: “Xây dựng định mức thời gian giao dịch đối với các nghiệp vụ phát sinh ở Điểm giao dịch xã tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng”, đề tài góp phần tăng hiệu quả, chất lượng và tối ưu hóa thời gian giao dịch tại Điểm giao dịch xã; là cơ sở để từng cán bộ, từng Tổ giao dịch tham khảo để từng bước rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với từng cán bộ.

- Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ tại chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, nhìn từ thực tại chi nhánh tỉnh Lâm Đồng”, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tại đơn vị, làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo chỉ đạo thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ và làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện các phần mềm phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ.

- Sáng kiến “Phần mềm theo dõi đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng gắn với thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng”, sáng kiến giúp lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo Phòng giao dịch, Phòng nghiệp vụ theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng tín dụng của từng đơn vị, từ đó có giải pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá xếp loại lao động hàng tháng của tập thể và lãnh đạo từng đơn vị.

- Sáng kiến “Phần mềm tra cứu định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, sáng kiến giúp cán bộ nghiệp vụ nắm được chi tiết định mức kinh tế kỹ thuật, của từng loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời hỗ trợ cán bộ tín dụng tra cứu nhanh tổng chi phí đầu tư từng loại cây trồng, vật nuôi.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được, bản thân Tôi được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của chi nhánh xét, đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2015 đến năm 2019, trong đó năm 2017 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận là Chiến sỹ thi đua Ngành Ngân hàng; được Trung ương Đoàn tặng Bằng Khen năm 2016, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2018 và nhiều Giấy khen Tổng giám đốc NHCSXH.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Thông qua thực tiễn hoạt động, để phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Tôi xin mạnh dạn nêu một số kinh nghiệm như sau:

- Thứ nhất, công tác thi đua, khen thưởng phải được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể; phải nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

- Thứ hai, thi đua không chỉ là động viên mà phải là một phương thức quản lý công việc, một phương thức tổ chức thực hiện hợp lý, để hoạt động của từng người, từng đơn vị đều được phối hợp liên hoàn trong một kế hoạch khoa học. Do đó, để thi đua thực sự trở thành một phương thức quản lý, tổ chức công việc, thì phải xuất phát từ nhiệm vụ cụ thể để xác định mục đích, nội dung thi đua; giải pháp tổ chức thực hiện, động viên phong trào.

- Thứ ba, thi đua là khơi dậy sức sáng tạo, là phát huy sáng kiến để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của mọi hoạt động. Do đó, cùng với tôn vinh về tinh thần, cần có chính sách khen thưởng xứng đáng về vật chất, để thi đua luôn đem lại động lực phấn đấu cho tất cả các tập thể và cá nhân trong đơn vị.

- Thứ tư, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến là một hoạt động đặc thù của thi đua. Sức mạnh của sự nêu gương có vai trò vô cùng to lớn. Do đó, trong quá trình tổ chức chỉ đạo, cần coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm tốt, để thi đua ngày càng lan tỏa, đi sâu trong mọi hoạt động của đơn vị.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Những kết quả đạt được của chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng hôm nay là sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của NHCSXH Việt Nam, là sự nỗ lực của các thế hệ Lãnh đạo chi nhánh và sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể viên chức, người lao động chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng, trong đó có bản thân Tôi. Và Tôi mong rằng, NHCSXH sẽ tiếp tục tạo nên những đột phá mới, xây dựng môi trường làm việc “thân thiện” để gia đình thứ hai của chúng ta luôn là nơi mà mọi người muốn đến, muốn ở lại và muốn cống hiến.

Trên đây là báo cáo tham luận của bản thân Tôi. Cuối cùng, Tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!